

**ปตท.มอบอาคารเรียนแห่งที่ 26 แก่โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)**



นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบอาคารเรียน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แห่งที่ 26 ณ โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) จ.นครราชสีมา โดยมีนายสุชาติ เทวีทิวารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ วิศวกรรมและบริหารโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบ ทั้งนี้ ปตท. มีนโยบายในการจัดสร้างอาคารเรียน “บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” มอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ในปัจจุบันมีอาคารเรียนที่ก่อสร้างเสร็จสิ้นจำนวน 27 แห่ง และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก 2 แห่ง

**ปตท.มอบน้ำแข็งแห้ง 700 ตัน สร้างฝนเทียมแก้ปัญหาก็ภัยแล้งพร้อมร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า**

นายสมชาย ภูใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุน โครงการฝนหลวงโดยมอบน้ำแข็งแห้ง จำนวน 700 ตัน มูลค่ารวม 5,600,000 บาท (ห้าล้านหกแสนบาท) ให้แก่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนื่องใน “พิธีเปิดยุทธการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2558” ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในปฏิบัติการทำฝนเทียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฝนหลวง อันเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดย ปตท. ได้สนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี 2541 นับเป็นปริมาณกว่า 8,255 ตัน พร้อมด้วยถังบรรจุน้ำแข็งแห้ง 38 ถัง

สำหรับน้ำแข็งแห้งที่ ปตท. สนับสนุนเป็นการสร้างประโยชน์ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนที่แยกออกจากก๊าซธรรมชาติ ก่อนเข้ากระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ โดยน้ำแข็งแห้งเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิประมาณ -79 องศาเซลเซียส เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง หรือ Solid Carbon Dioxide โดยนำมาผ่านกระบวนการอัดและทำให้เย็นลงภายใต้ความดันสูงกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลว แล้วลดความดันลงอย่างรวดเร็วโดยการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวสู่ความดันบรรยากาศผลที่ได้คือเกล็ดน้ำแข็งคล้ายเกล็ดหิมะ แล้วจึงนำมาอัดเป็นรูปแบบและขนาดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ และเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำฝนเทียม

## ปีที่เอสจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “หนูด่วนชวนดูแลน้อง ครั้งที่ 11



รถไฟฟ้ามหานครได้ไปมอบความรัก ความสุขให้กับเด็กๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี ในกิจกรรม ‘หนูด่วนชวนดูแลน้อง’ ที่ริเริ่มโดย นายศิริ กาญจนพานิช ประธานกรรมการ รถไฟฟ้ามหานคร และในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ คุณพัชนียา สุขเจริญ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนนำพนักงานไปมอบของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้กับเด็ก ๆ อาทิ กางเกง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผ้าอนามัย น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยในงานได้มีกิจกรรมรื่นเริงเพื่อสร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ดูแลเด็กพิการทางสมองที่ถูกทิ้งหรือครอบครัวยากไร้นำมาบำบัด พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพเด็กให้เป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข สถานสงเคราะห์ฯ มีเด็กในความดูแลรวม 141 คน แบ่งเป็นเพศชาย 80 คน เพศหญิง 61 คน มีอายุตั้งแต่ 7 – 18 ปี ซึ่งเด็กทั้งหมดได้รับการดูแลเรื่องที่อยู่อาศัย อาหาร พร้อมทั้งยารักษาโรค คุณโกศล เรืองสว่าง ครูผู้ปกครอง กล่าวว่า “ทุกครั้งที่ผู้ใหญ่ใจดี มาเยี่ยมหรือเลี้ยงอาหารแก่เด็กๆ ทำให้เด็กดีใจมาก เพราะรู้สึกเหมือนญาติมาเยี่ยมทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและสนุกสนาน” น้องฝนเด็กพิการทางสมองได้ฝากจดหมายพิบเป็นรูปหัวใจที่เขียนด้วยลายมือของตนเองถึงผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย มีใจความว่า “พี่คะ หนูดีใจมากที่พี่มาเลี้ยงอาหารหนูวันนี้ หนูซาบซึ้งน้ำใจพวกพี่มากค่ะ”

อนึ่ง กิจกรรม “หนูด่วนชวนดูแลน้อง” เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนในการช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที

[csrclub@lca.or.th](mailto:csrclub@lca.or.th)